

## TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG TỔN THẤT THU NHẬP ĐƯỢC YÊU CẦU NỘP TỜ KHAI THUẾ 2010

Vào ngày 15 tháng 8, 2011, GCCF đã thông qua bản Sửa đổi các Quy tắc Cuối cùng Chi phối Chọn lựa Thanh toán, Tiêu chí Hội đủ Tiêu chuẩn về Văn kiện Chứng minh, và Phương pháp Thanh toán Cuối cùng. Theo bản Sửa đổi đó, các tổn thất liên quan với thu nhập ít hơn tỷ lệ tăng trưởng 5% hơn các mức độ năm 2010 được giả định là từ các yếu tố không liên quan đến Sự Cố Tràn Dầu và sẽ không được đền bù. Chính sách này áp dụng cho những người yêu cầu bồi thường là Cá nhân sau ngày 30 tháng 6, 2011 và cho những người yêu cầu bồi thường là Doanh nghiệp sau ngày 31 tháng 3, 2011. Để có thể áp dụng chính sách này thống nhất và chính xác cho tất cả những người yêu cầu bồi thường, GCCF phải có các tài liệu cho thấy thu nhập hoàn chỉnh của một người yêu cầu bồi thường trong năm 2010. Và vì vậy, mỗi người yêu cầu bồi thường là Cá nhân hay Doanh nghiệp đòi hỏi thanh toán cho thu nhập bị mất trong bất kỳ giai đoạn nào trong năm 2011 theo chính sách phải nộp một bản sao đầy đủ tờ khai thuế liên bang của người yêu cầu bồi thường trong năm 2010, bao gồm tất cả các mẫu đơn, lịch biểu và các tài liệu đính kèm được nộp với tờ khai.

Để đáp ứng yêu cầu này, những người yêu cầu bồi thường là Cá nhân đòi hỏi sự bồi thường cho các khoản tiền kiếm được bị mất trong bất kỳ giai đoạn nào kể từ sau ngày 30 tháng 6, 2011, phải nộp một bản sao Mẫu 1040, Mẫu 1040EZ, hay Mẫu 1040A được nộp cho IRS trong năm 2010, bao gồm tất cả các mẫu giấy tờ, lịch biểu và các tài liệu đính kèm được nộp với tờ khai và các tài liệu sửa đổi cho tờ khai mà người yêu cầu bồi thường nộp cho IRS. Bản sao không cần có chữ ký, nhưng phải được sao y bản chính, chính xác và đầy đủ như tờ khai được nộp cho IRS. Nếu người yêu cầu bồi thường và người phối ngẫu của họ đã nộp tờ khai thuế chung, thì GCCF phải có khả năng xác định thu nhập được báo cáo trên tờ khai, phần nào là do người yêu cầu bồi thường kiếm được và phần nào là do người phối ngẫu của họ kiếm được. Thông thường với mẫu W-2, 1099 của người phối ngẫu hay các mẫu riêng biệt khác được nộp kèm với tờ khai sẽ cho phép GCCF phân biệt được thu nhập của người yêu cầu bồi thường với người phối ngẫu của họ. Nếu người yêu cầu bồi thường không có được bản sao của tờ khai thuế 2010 của anh ấy hay cô ấy, IRS có thể tạo một Bản sao Hồ sơ Thuế cho phép hiển thị tất cả thông tin từ Tờ khai. GCCF chỉ chấp nhận Bản sao Hồ sơ Thuế khi bản sao tờ khai thuế thực tế của người yêu cầu bồi thường không có sẵn.

Người yêu cầu bồi thường là doanh nghiệp đòi hỏi sự bồi thường về lợi nhuận bị mất trong bất kỳ giai đoạn nào kể từ sau ngày 31, tháng 3, 2011, phải nộp một bản sao các tờ khai thuế 2010 của họ. Các Kế toán viên của GCCF sẽ liên hệ với các Doanh nghiệp Yêu cầu bồi thường có liên quan để hướng dẫn việc nộp các giấy tờ tài liệu phù hợp theo đúng yêu cầu này.

